

6 April เก็บของเดินทางไปสุวรรณภูมิวันแรก ไม่ทันไรกระเป๋าเดินทางพัง ตอนแรกนึกว่าจะไปไม่ทันแล้ว เพราะต้องหาซื้อกระเป๋าใหม่ โชคดีที่สนามบินมีขาย ใครที่จะมาก็ควรเผื่อไว้เวลาเยอะ ๆ เพื่อมีปัญหาจะได้สามารถแก้ได้ทัน วันแรกตื่นตื่นมากเพราะไม่รู้จักใครเลย นี่เป็นครั้งแรกที่จะได้ไปเรียนต่างประเทศ เป็นประสบการณ์ครั้งแรกในชีวิตจริง ๆ

วันแรกที่ถึงญี่ปุ่นก็ห้าทุ่มของที่ญี่ปุ่น จากนั้นก็แยกย้ายเข้าห้องพักตัวเอง อยู่กันห้าคนต่อห้อง การที่อยู่ด้วยกันก็ทำให้รู้จักน้อง ๆ เพื่อน ๆ ในห้องเลยไม่ได้กังวลอะไรมากนัก เพราะเวลามีปัญหาก็สามารถช่วยกันได้ ที่พักจะอยู่ไกลจากที่เรียนโดยประมาณ แต่ก็สามารถเดินไปได้ ทำให้จะประหยัดค่าใช้จ่ายด้วย อีกทางหนึ่งคือสามารถนั่งรถไฟไปได้ รถไฟที่นี่ทั่วถึงทุกที่มาก จะใช้บัตรชุกะในการเดินทางหรือใช้จ่ายต่าง ๆ ตามร้านค้าได้ทาง abk จะมีค่าเดินทางไว้ให้ในบัตรเฉพาะค่าเดินทางมาที่เรียน การเรียนที่นี่ค่อนข้างจะเข้มข้นเลยก็เดี๋ยวมมีการบ้านทั้งไวยากรณ์หรือคันจิแทบทุกวัน ใครที่เรียนไม่เก่งก็สามารถมาเรียนได้แต่ละห้องก็จะมีคนหลายเชื้อชาติมาก ส่วนใหญ่เช่นเซกก็จะจัดให้นั่งข้าง ๆ กับคนต่างชาติเพื่อที่จะให้ได้ภาษา ส่วนตัวคือชอบบ้านเมืองชอบวัฒนธรรมอาหารการกินทุกอย่าง บ้านเมืองก็สะอาดมาก แต่อาหารราคาค่อนข้างสูงถ้าเทียบกับที่ไทย ส่วนตัวผมไปเที่ยวอยู่สามย่านส่วนใหญ่ที่ดัง ๆ คือ ชิบูย่า ชินจูกุ ฮาราจูกุ เป็นย่านช้อปปิ้ง เพราะส่วนตัวชอบแฟชั่น ไปแทบจะทุกอาทิตย์ แต่ถ้าใครอยากเที่ยวต่างจังหวัดก็จะมีช่วงไกลเดินวิคของที่ญี่ปุ่นก็สามารถไปต่างจังหวัดได้ ส่วนตัวชอบกิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษากับนักศึกษามหาลัย โตโยมารู้สึกว่าได้คุยภาษากับเจ้าของภาษาจริง ๆ แล้วก็ได้ไปเที่ยวด้วยกัน ทำกิจกรรมด้วยกัน รู้สึกว่ากิจกรรมนี้ทำให้พัฒนาทักษะด้านภาษาได้จริงๆ ก่อนกลับก็จะมีพิธีเช่นเกี่ยวกับประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ได้รับให้กับเซนเซชาวญี่ปุ่นและมอบเกียรติบัตรเรียนจบ เป็นความรู้สึกที่ตื่นตื่นมาก เพราะไม่มั่นใจว่าใช้ไวยากรณ์และแกรมม่าถูกกริยาว แต่ก็สามารถผ่านไปด้วยดี หลังเรียนจบก็มีเวลาเหลือประมาณ 1 อาทิตย์ เลยใช้เวลาไปเที่ยวชมเมือง ครั้งนี้ได้ไปดูฟูจิที่ชิซุโอะกะ เป็นเมืองชนบทที่วิวสวยมาก ถ้ามีโอกาสก็อยากให้มาอีกคนละความรู้สึกกับในเมือง ใครที่ชอบความสงบสบายอยู่กับธรรมชาติก็เป็นที่ไม่ควรพลาดมาก ๆ

ความประทับใจต่อโครงการนี้เลย คือเป็นโครงการที่อาจารย์ดูแลเป็นอย่างดี มีปัญหาอะไรก็สามารถติดต่อโดยตรงกับอาจารย์ได้เลย ราคาโครงการไม่แพงมากเทียบกับระยะเวลาสองเดือน ถือว่าคุ้มเลยด้วย ถ้าเทียบกับประสบการณ์ที่จะได้ การเรียนการสอนเซนเซก็เป็นมิตรมาก ๆ ไม่เข้าใจอะไรถามได้ตลอด เพื่อนรุ่นพี่รุ่นน้องก็เฟรนด์มาก ตอนแรกกังวลมากว่าจะไม่มีเพื่อนแต่พอมาอยู่จริง ๆ คือรู้จักกันเกือบทุกคน ใครที่ไม่ได้ภาษาไม่ต้องกังวล สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ก็จะทำให้เราได้เอง รู้สึกคิดไม่ผิดเลยจริง ๆ ที่มาโครงการนี้ ถ้ามีโอกาสก็อยากมาหาประสบการณ์ดี ๆ แบบนี้อีก